



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งลูกนก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ได้ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งลูกนก ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร ตามประกาศลง
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นั้น

เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐให้ประชาชนทราบ
และเกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบได้ จึงประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งลูกนก
ดังนี้

๑. ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
๒. การตัดสินราคาในการทำสัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกมีสิทธิให้ผู้เสนอราคา
ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคา
ใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกเป็น
เด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกจะพิจารณา
ยกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทำงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไป
โดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
๔. ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำสุด จนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง
และแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำ
ชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคานั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นายอรุณ เล้าอรุณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก